



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร.๐ ๗๕๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๓
ที่ ทส ๑๖๒๖.๑๒/ ๒๓๕๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช
หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๙ (สงขลา)
หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคใต้ (สงขลา)
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ ๘ (สงขลา)
หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยส่วนราชการได้กำหนดการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการเบิกจ่าย ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ดำเนินการส่งใบสำคัญคู่จ่ายและสัญญาการยืมเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ใบสำคัญคู่จ่ายที่ยังไม่ได้ส่งเบิกจ่ายเงิน ให้ส่งถึงฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ค่าใช้จ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่สามารถยืมเงินได้ให้จัดทำเป็นสัญญาการยืมเงิน ส่งถึงฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

/ท. ใบสำคัญ

๓. ใบสำคัญค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ PO ประกอบการเบิกจ่าย ขอให้ประสานงานพัสดุโหลด (PO) ให้เรียบร้อยก่อนที่จะจัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ส่งถึงฝ่ายการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยขอเน้นย้ำว่าไม่ควรส่งใบสำคัญล่าช้าอันเป็นเหตุให้เบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ สำนักฯ <http://www.forest.go.th/songkhla13> หัวข้อหนังสือเวียน



(นายเจษฎา เจษฎากินันท์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)